



พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง ผู้บัญชาการทหารอากาศ รับมอบผ้าห่มกันหนาวจากนายเชมทัตต์ พลเดช กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ในโอกาสที่ กองทัพอากาศ ร่วมกับบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) และจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยหนาว ในโครงการ “อสมท. ปันน้ำใจ ด้านภัยหนาว” ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ท่าอากาศยานทหาร ๒ กองบิน ๖ ดอนเมือง

“กองทัพอากาศเคียงข้างประชาชน”

ติดตามข่าวประจำวัน ทอ. หรืออ่านย้อนหลังได้ที่ www.rtaf.mi.th/th/Pages/DailyNews.aspx

พิธีเปิดการแข่งขันการปฏิบัติการทางอากาศยุทธวิธี ประจำปี ๒๕๖๑



พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันการปฏิบัติการทางอากาศยุทธวิธี ประจำปี ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ สนามฝึกใช้อาวุธทางอากาศ ชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

สำหรับการแข่งขันการปฏิบัติการทางอากาศยุทธวิธี จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบความพร้อมของหน่วยบิน หน่วยต่อสู้อากาศยาน และหน่วยสนับสนุนการรบ รวมทั้งประเมินขีดความสามารถในการใช้อาวุธของนักบิน ตลอดจนประเมินการปฏิบัติการกิจของนักบินและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเป็นรายบุคคล หมู่บิน ผูกบิน และหน่วย โดยจะนำผลการประเมินไปปรับปรุงการฝึกและการเตรียมความพร้อมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยการจัดการแข่งขันในปีนี้ได้พัฒนาเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา ได้แก่ การแข่งขันการบินประกอบกำลังเป็น Package ในภารกิจการสนับสนุนทางอากาศโดยใกล้ชิด การนำอาวุธต่อสู้อากาศยานของกองทัพบกเข้าร่วมการแข่งขัน และการนำเครื่องบินขับไล่กริพเพนเข้าร่วมการสาธิตการใช้กำลังทางอากาศ โดยการแข่งขันได้เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ และจะสิ้นสุดในวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๑ การแข่งขันการปฏิบัติการทางอากาศยุทธวิธี ได้แบ่งการแข่งขันออกเป็น ๒ ประเภท ๑๔ ชนิด ดังนี้

ประเภทที่ ๑ เป็นการแข่งขันทั่วไป จำนวน ๙ ชนิด ได้แก่ การใช้อาวุธแบบกระสวนขั้นมูลฐาน, การใช้อาวุธทางอากาศยุทธวิธีประเภทระเบิด, การสนับสนุนทางอากาศโดยใกล้ชิด, การบินประกอบกำลัง, การบินค้นหาและช่วยชีวิตในพื้นที่การรบ การบินลาดตระเวนถ่ายภาพทางอากาศ, การบินรับ-ส่งข่าวสาร, การบินรับ-ส่งบุคคลสำคัญ, การประเมินค่าเจ้าหน้าที่สนับสนุนการบิน

ประเภทที่ ๒ เป็นการแข่งขันภายในหน่วย จำนวน ๕ ชนิด ได้แก่ การบินลำเลียงทางอากาศยุทธวิธี, การบินควบคุมไฟฟ้า, การประเมินค่าเจ้าหน้าที่ต่อสู้อากาศยาน, การประเมินค่าเจ้าหน้าที่ควบคุมการรบ, การปฏิบัติการอากาศยานไร้คนขับยุทธวิธี

สำหรับการแสดงสาธิตการใช้กำลังทางอากาศของฝูงบินและหน่วยรบในวันนี้ มีจุดมุ่งหมายให้หน่วยเกี่ยวข้องและประชาชนได้ประจักษ์ในคุณลักษณะขีดความสามารถ และศักยภาพของกำลังทางอากาศ ตลอดจนเชื่อมั่นว่ากองทัพอากาศมีความพร้อมในการปฏิบัติการกิจ เพื่อความมั่นคงของชาติ และความผาสุกของประชาชน

การประชุมสัมมนาแนวทางการปลูกฝังค่านิยมหลักของกองทัพอากาศ “บูรณาการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติในหน่วยงานเพื่อมุ่งสู่วัฒนธรรมองค์กรเข้มแข็ง”



พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาแนวทางการปลูกฝังค่านิยมหลักของกองทัพอากาศ “บูรณาการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติในหน่วยงานเพื่อมุ่งสู่วัฒนธรรมองค์กรเข้มแข็ง” เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องบุศราคัม หอประชุมกองทัพอากาศ

ในโอกาสนี้ ผู้บัญชาการทหารอากาศได้มอบนโยบายเกี่ยวกับ “การปลูกฝังค่านิยมหลักของกองทัพอากาศ สู่ความเป็น Smart People อย่างยั่งยืน” ให้แก่หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศ และผู้รับผิดชอบงานขับเคลื่อนค่านิยมหลักในหน่วยจำนวน ๑๐๐ คน ที่เข้าร่วมการประชุมสัมมนาในวันนี้ด้วย ผู้บัญชาการทหารอากาศ กล่าวว่า “กองทัพอากาศ ได้กำหนดค่านิยมหลักของกองทัพอากาศ ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๕๔ มีคำย่อว่า “AIR” ประกอบด้วย A คือ Airmanship – ความเป็นทหารอากาศ I คือ Integrity and Allegiance – ความซื่อสัตย์และจงรักภักดี R คือ Responsibility – ความรับผิดชอบ ซึ่งทุกหน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศ ได้ให้ความสำคัญและกำกับดูแลกำลังพลให้ยึดถือเป็นหลักในการประพฤติปฏิบัติตนในการรับราชการ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานโดยรวมของกองทัพอากาศ ในขณะเดียวกันกองทัพอากาศได้รับการยกระดับองค์ความรู้ให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และปรับปรุงมาตรฐานการปฏิบัติงานของกำลังพลในทุกสายวิทยาการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกองทัพอากาศ อันจะนำไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างสมบูรณ์ต่อไป อย่างไรก็ตาม การปลูกฝังค่านิยมหลักของกองทัพอากาศ ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง จึงต้องได้รับความร่วมมือจากหัวหน้าหน่วยต่างๆ ในการเป็นต้นแบบปฏิบัติที่ดี เพื่อให้กำลังพลภายในหน่วยไม่มีข้อขัดข้องในการปฏิบัติ และช่วยให้กำลังพลตัดสินใจปฏิบัติพฤติกรรมตามค่านิยมหลักของกองทัพอากาศ จนสามารถเพิ่มจำนวนกำลังพล ที่ปฏิบัติตามค่านิยมหลักของกองทัพอากาศ และเพิ่มความถี่ในการปฏิบัติพฤติกรรมตามค่านิยมหลักของกองทัพอากาศในคราวเดียวกัน ซึ่งการประชุมสัมมนาในครั้งนี้ จะช่วยเสริมสร้างความเข้าใจให้แก่ผู้ร่วมประชุมสัมมนา รวมถึงมีแนวทางในการปลูกฝังค่านิยมหลักของกองทัพอากาศให้เป็นรูปธรรม และเป็นประโยชน์ต่อกองทัพอากาศมากยิ่งขึ้น” ทั้งนี้ ภายในงานยังได้จัดให้มีกิจกรรมที่สำคัญ ดังนี้ - บรรยายพิเศษเรื่อง “จิตวิญญาณทหารอากาศกับความผูกพันในองค์กร” โดย พลอากาศเอก ยรรยง คันธสร รองผู้บัญชาการทหารอากาศ - บรรยายพิเศษเรื่อง “การปลูกฝังค่านิยมหลักของกองทัพอากาศ สู่ความเป็น Smart People แบบยั่งยืนในหน่วยงาน” โดย พลอากาศโท สุทธิพันธุ์ ต่ายทอง เจ้ากรมกำลังพลทหารอากาศ - แลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การบูรณาการงานในยุค Thailand 4.0 แนวคิดสู่การปฏิบัติให้สัมฤทธิ์ผลในแบบ Smart People”

กองทัพอากาศจัดการบรรยายพิเศษ
เพื่อสร้างวิสัยทัศน์ผู้บริหารระดับสูงและหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงของกองทัพอากาศ
“กองทัพอากาศก้าวสู่หน่วยงานรัฐบาลดิจิทัล”
๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ ณ ห้องชัยพฤกษ์ อาคารหอประชุมกองทัพอากาศ
โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และประสบการณ์
คุณไอรดา เทลือวงโคก **พ.อ.ดร.เดชรชพงษ์ มงคลสุวรรณ**
 รองผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางอากาศ กรมการกิจการคนและครอบครัว กองทัพอากาศ



โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
Navaminda Kasatriyadhiraaj Royal Air Force Academy

รับสมัคร

นักเรียนเตรียมทหาร

(ในส่วนของกองทัพอากาศ) ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 15 ธันวาคม 2560 - 31 มกราคม 2561 (รับสมัครทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น)

ทางเว็บไซต์ www.admission.nkrafa.com หรือ www.nkrafa.ac.th

ติดต่อสอบถาม
0 2534 3624, 0 2534 4487 และ 0 2534 4489

ติดตามข่าวสารการรับสมัคร
<http://www.nkrafa.ac.th> และ <http://www.rtaf.mi.th>

f โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

พิธีเปิดโครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุภาคพื้นช่วงเทศกาลปีใหม่บริการตรวจเช็คสภาพยานพาหนะ



พลอากาศตรี ดำเนิน พุ่มเจริญ เจ้ากรมขนส่งทหารอากาศ เป็นประธานเปิดโครงการ รณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุภาคพื้นช่วงเทศกาลปีใหม่ บริการตรวจเช็คสภาพยานพาหนะ ฟรี เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ แผนกซ่อมบำรุง กองโรงงาน กรมขนส่งทหารอากาศ โดยกิจกรรมดังกล่าว กรมขนส่งทหารอากาศ จะให้บริการระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๕๖ ออกช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัย



นาวาอากาศเอก วรพจน์ เขียวสมบูรณ์ ผู้บังคับการกองบิน ๕๖ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๕๖ จัดเจ้าหน้าที่และกำลังพล ๒๕ คน รถบรรทุกเล็ก จำนวน ๑ คัน รถยนต์โดยสารขนาดใหญ่ จำนวน ๑ คัน ร่วมกับกลุ่มดีเจศิลปินอาสาจังหวัดสงขลา มอบข้าวสาร จำนวน ๒๑ กระสอบ ถูยั้งชีพ จำนวน ๖๕๐ ชุด น้ำดื่ม ๑,๐๐๐ โหล ให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัย เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ตำบลคูขุด ตำบลคลองรี และตำบลท่าหิน อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา

ข่าวบริการ

- กำหนดจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ชุมนุมนายเรืออากาศ ประจำปี ๒๕๖๐ ในวันศุกร์ที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช เวลา ๑๖๓๐ พิธีมอบกระป๋องนักเรียนนายเรืออากาศ ณ อาคารรณภาค เวลา ๑๗๓๐ งานเลี้ยงสังสรรค์ ณ ลานอเนกประสงค์
- โรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย รับสมัครนักเรียนชั้นอนุบาล ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ เปิดขายใบสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ - ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ ในวันและเวลาราชการ ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐาน และชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘๐๐ - ๑๒๐๐ สอบถามได้ที่ โทร. ๐ ๒๑๕๕ ๑๕๔๐

โครงการฝากบ้านไว้กับสารวัตรทหารอากาศ ในช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่
ระหว่างวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ - ๒ มกราคม ๒๕๖๑ สอบถามและแจ้งความประสงค์ได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง
โทร. ๐ ๒๕๓๔ ๓๓๖๒ (บ้านพักทหารอากาศท่าดินแดง) และโทร. ๐ ๒๕๓๔ ๘๗๙๔ (บ้านพักทหารอากาศทุ่งสีกัน)